

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในภาคเหนือ ที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคของประเทศ ที่รองรับการให้การศึกษาทั้งในส่วนภูมิภาคของประเทศ ในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถผ่านการสอบคัดเลือกทั้งในระบบการสอบเข้าปกติและระบบการคัดเลือกโครงการพิเศษเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญทางการศึกษาและได้ขยายโอกาสรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อสนองตามความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ ได้ปรับเปลี่ยนพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยคำนึงถึงมาตรฐานด้านวิชาการ ด้านสังคมต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษา และด้านอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตได้มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งจะออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนากิจการการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านที่เห็นว่ามีสำคัญในการสร้างให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่จะสามารถออกไปเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติได้นั้นนอกจากความรู้ความสามารถด้านวิชาการ จากการเรียนตามหลักสูตรแล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่า บุคคลที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งจะออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตนั้น นอกจากความสมบูรณ์ทางด้านสติปัญญาที่ได้จากการศึกษาแล้ว ควรเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมด้วย

ความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ผู้ศึกษาเห็นว่า การที่จะทำให้นักศึกษามีความสมบูรณ์และให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้คือ กีฬา สิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกีฬาคือกิจกรรมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาจะทำให้นักศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ลดและคลายความเครียดจากการเรียน การได้มีโอกาสได้ร่วมเล่นกีฬากับเพื่อน ๆ จะก่อให้เกิดสังคม มีกฎกติกาการเล่นการแข่งขัน ย่อมเป็นเครื่องขัดเกลาให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตใจ มีน้ำใจนักกีฬารู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เคารพระเบียบ กฎ กติกาของสังคมที่เป็นอยู่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนาให้นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจและมีสังคมที่ดีได้

ดังนั้น การส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมกีฬา ให้ผู้ที่ไม่เคยได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง การกีฬาได้เข้ามาสู่กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา ให้ผู้ที่มีความสามารถทางกีฬาที่ได้รับการ คัดเลือกเข้าศึกษา ได้มีโอกาสเล่นกีฬาและพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องจึงต้องอาศัยระบบการ บริหารจัดการทางการกีฬาที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการและความต้องการของสังคม การศึกษาการบริหาร การจัดการกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จึงเป็นการศึกษาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ บทบาท ของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารการจัดการกีฬา เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นของการบริหารการ จัดการกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบันที่จะสามารถใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะเพื่อการ พัฒนาบริหารจัดการกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา

การศึกษาเรื่อง การบริหารการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการ ศึกษาดังนี้

1. เพื่อศึกษาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ในการแข่งขันของนักกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการ แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26-28 ปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2544

นิยามศัพท์เฉพาะ

การบริหาร คือ การปรับปรุงระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ที่จะนำไปสู่สิ่งที่ดี กว่าเดิม เพราะระบบที่ดีจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการทำงานได้ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงขององค์กร ที่สำคัญขึ้นอยู่กับอธิการบดีซึ่งเป็นองค์กรที่สำคัญ เพราะจะเป็นผู้วางแผนการบริหารงานรวมทั้ง รองอธิการบดี คณะบดี การบริหารจะให้ดีนั้นต้องปรับปรุงและรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว หน้าที่การทำงาน ประชากรในมหาวิทยาลัยน่าจะมีส่วนร่วมในการเสนอ แนวคิดเพื่อการปรับปรุงการบริหาร

การพัฒนา หมายถึง การดำเนินการในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน ทิศทางที่เป็นบวก หรือดีขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ระบบการบริหาร การจัดการที่ดีขึ้นมีขั้นตอนที่ชัดเจน

โครงสร้างระบบการบริหารจัดการ หมายถึง การทำงานเพื่อปรับโครงสร้าง และ กระบวนการการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้กะทัดรัด มีความคล่องตัวและเสริม

ประสิทธิภาพในการจัดการ ตลอดจนงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงมาตรฐานวิชาการ รวมถึงการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการปรับปรุงการจัดหลักสูตรสาขาและกระบวนวิชาเพื่อ การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการบริหาร หมายถึง บุคลากรทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องกับกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งด้านการให้การสนับสนุนเงินทุน ให้ความอนุเคราะห์ต่างๆ ที่ทางหน่วยงาน ชมรมกีฬา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน ตลอดทั้ง ผู้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ชมรม ผู้จัดการทีมกีฬา ผู้ฝึกสอนชมรมกีฬา ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลสัมฤทธิ์ในการแข่งขันของนักกีฬา หมายถึง ความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาที่ได้รับ จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากเหรียญรางวัลที่ได้รับทั้งหมด จากการแข่งขัน

ระยะเวลาในการศึกษา

ในการศึกษาการบริหารจัดการกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2544

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

ในการศึกษาการบริหารจัดการกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดังนี้

1. ทราบถึงโครงสร้างระบบการบริหารจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการแข่งขันของนักกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26-28 ปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2544
4. ผลจากการศึกษา สามารถนำเสนอเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบริหารจัดการกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคตต่อไป